

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

เรื่อง

๑. ชลบุรีลุยมาตรการแก้ปัญหายาง ส่งเสริมธุรกิจขบวนการสหกรณ์
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
๓. พระโคกหินหญ้าปิ่นน้ำ - อาหารดี
๔. รัฐบาลไฟเขียวให้กองทุนฟื้นฟูฯ จัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ๕๘
๕. กรม.อนุมัติงบ ๑๙๐ ล.ให้เกษตรกร
๖. ช่วยเกษตรกรสู้ปัญหาภัยแล้ง หวังผลพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
๗. เกษตรครบวงจร
๘. สร้างเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนวาระสหกรณ์
๙. ปาล์มอุ่นบังคับปลานเทศ ๔ บาท
๑๐. บิ๊กตุ้ยฯ รบ.ช่วยชาวนาเต็มที
๑๑. สปช.ผ่าตัดใหญ่ภาคเกษตร
๑๒. สกย.ยันสนับสนุน ไร่รวงไม้ยางพารา
๑๓. หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดิน: วิชาการเกษตรเปิดบ้านงานวิจัย
๑๔. สินค้าเกษตรปลอดภัย

หนังสือพิมพ์

- สยามรัฐ
ฐานเศรษฐกิจ
ผู้จัดการรายวัน
ข่าวสด
เดลินิวส์
สยามรัฐ
เดลินิวส์
สยามรัฐ
มติชน
มติชน
ฐานเศรษฐกิจ
บ้านเมือง
ไทยรัฐ
มติชน

ชลบุรีลุยมาตรการแก้ปัญหายาง ส่งเสริมธุรกิจขบวนการสหกรณ์

1L ชลบุรี : นางบุบผา ภู่ออ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมประชุม ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 จังหวัดชลบุรี

นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องเร่งรัดดำเนินงาน เช่น การแก้ไขปัญหาการค้ายางพารา ซึ่งทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดมาตรการทั้งระยะสั้น และระยะยาว สำหรับโครงการที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีดำเนินการ ได้แก่ โครงการ

สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา 10.000 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด และสหกรณ์กองทุนอำเภอบ่อทอง จำกัด ได้รับอนุมัติและเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท

นายประทีปกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5.000 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเขาชก จำกัด ได้รับอนุมัติและเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว จำนวน 24 ล้านบาท ขณะที่สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด ขอกู้ 382 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานยางแท่ง STR 20 และขอกู้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน จำนวน 118 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนรวบรวมยางพารา และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจแปรรูปยางพารา โดยอยู่ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พิจารณาอนุมัติ



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24/5-พ.๕๗ □□

เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร
เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน

□□





การพัฒนาภาคการเกษตรและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ถือเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ที่ผ่านมารัฐบาลมีโครงการจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้แก่ ชาวนา และชาวสวนยาง ไปบ้างแล้ว และมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง นับจากนี้ไปจะเป็นการป้องกัน ซึ่งจะต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนของการทำงานจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างเป็นรูปธรรม

ภายใต้สถานการณ์ในปัจจุบัน คุณชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนปัจจุบัน ในฐานะผู้นำองค์กรผู้เป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมให้ภาคเกษตรของประเทศไทย มีความก้าวหน้า มีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม เพื่อรับมือกับผลกระทบหลากหลายรูปแบบ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรของตลาดโลกไม่ค่อยสดใส และการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในไม่ช้านี้

แผนงาน หรือ โรดแมพ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องดำเนินการช่วยภาคเกษตรนั้น มีประเด็นใหญ่ๆ ประกอบด้วย

- ✦ การลดต้นทุนการผลิต เช่น การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี การจัดทำแปลงเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร
- ✦ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะสินค้าข้าว โดยจะพัฒนาและส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ การปรับพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม เป็นอ้อยโรงงาน ๗ แสนไร่และปรับการผลิตข้าวเป็นเกษตรกรรมทางเลือก
- ✦ การเพิ่มรายได้เกษตรกร จัดการผลผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
- ✦ การจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร เช่น โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ (กลก.) โดยตั้งศูนย์เรียนรู้อำเภอละ ๑ แห่ง รวม ๘๘๒ ศูนย์ จัดการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร ขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน ๑๖๕,๘๘๕ ราย

การดำเนินงานตามแผน หรือโรดแมพ ดังกล่าว เพื่อคืนความสุขให้แก่เกษตรกร จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทำงานร่วมกัน ที่สำคัญต้องอาศัยหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความ



“ถ้าอย่างไรที่จะให้เกษตรกรเข้าถึงที่ดินทำกินให้มากขึ้น ซึ่งกลไกตรงนี้ ผมได้พูดคุยกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ในเรื่องการใช้กฎหมายปฏิรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในแง่ของการเข้าไปจัดซื้อที่ดินของเอกชนในจุดที่ยังพอเข้าถึง โดยกำลังของรัฐแล้วนำมาจัดสรรควบคุมให้จริงจัง ที่ดินที่จัดสรรไปแล้วต้องบริหารจัดการ ติดตามให้อยู่ในมือของเกษตรกร รักษาความมั่นคงในเรื่องที่ดินไว้ได้ เรื่องอื่นๆ ก็จะมา”

ใกล้ชิดกับเกษตรกร เป็นตัวขับเคลื่อน
ให้นโยบายถูกนำไปปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์
ต่อภาคเกษตรอย่างแท้จริง

“ในทัศนะของผมความอุดมสมบูรณ์ของ
ประเทศไทยได้สร้างวิถีความเข้มแข็ง สร้าง
ประเพณี ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความ
สามัคคี คนไทยจึงมีอุปนิสัยไม่ไขว่แสวงหา
ไม่ชอบขัดแย้ง สังคมมีความสุข จะเห็นว่า
พัฒนาการร้อยกว่าปีที่ผ่านมา สมัยรัชกาลที่ ๕
ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นคุณูปการ
ที่มากมายต่อประเทศและประชากร เราสามารถ
ผลิตอาหารได้เพียงพอ ปัจจุบันจำนวน
ประชากรกว่า ๖๕ ล้านคน การผลิตอาหาร
ทางภาคเกษตรก็เพียงพอสำหรับบริโภค
ภายในประเทศ และยังเหลือส่งไปจำหน่าย
ยังต่างประเทศ หล่อเลี้ยงชาวโลก นี่เป็น
ประเด็นสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์
การเกษตรของประเทศไทยมีความสำคัญ และ
มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างสำคัญๆ
ที่มีการวางรากฐานเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยสร้าง
ความมั่นคงให้ประเทศมาจนถึงทุกวันนี้”

บทบาท การกิจ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ครอบคลุมวิถีชีวิต ของสังคมไทย

ในส่วนนี้ปลัดฯ กล่าวว่า บทบาท และ
ภารกิจหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครอบคลุมวิถีชีวิต และการพัฒนาของเศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ใน ๔ มิติด้วยกัน คือ

◆ **ด้านทรัพยากรการเกษตร** ในเรื่อง
“ที่ดิน” กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่
หลักในการจัดการ จัดสรรที่ดิน ทำอย่างไรก็ได้
ให้ที่ดินอยู่ในมือเกษตรกร หรือให้ผู้ประกอบ
อาชีพทางการเกษตรมีที่ดินทำกิน กลไกตรงนี้
จะส่งผ่านทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกร หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในรูปของนิคม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ดำเนินการ
ไปพร้อมๆ กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูความอุดม
สมบูรณ์ให้กับผืนดิน ในเรื่องของ “น้ำ” คือการ
ทำอะไรที่จะให้มีน้ำเพียงพอต่อการทำการ
เกษตร แล้วยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอุทกภิโศก
การบริหารจัดการน้ำ การรักษาสภาพแวดล้อม
และการดูแลความสมดุลของทรัพยากร

◆ **ด้านพัฒนาการผลิต มาตรฐาน
คุณภาพ ดันทุ่นที่แข่งขันได้** สินค้าเกษตรที่ผลิต
ออกมาไม่เพียงแต่การบริโภคเท่านั้น แต่ยังสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล ต้องค้าขาย
ต้องแข่งขันในการส่งออก กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ต้องทำหน้าที่พัฒนาการผลิต มาตรฐาน
คุณภาพ ที่จะขายให้ได้ราคาในดันทุ่นที่แข่งขัน
ได้ หรือดันทุ่นที่ต่ำกว่า ทำหน้าที่ยกระดับรายได้
เช่นแปรรูป ยกกระดับสร้างส่วนต่างของราคา
ที่ต้องถูกกฎหมาย

◆ **ด้านคุณภาพชีวิตของเกษตรกร**
ถือเป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดภายใต้ภารกิจของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากเกษตรกร
แนวโน้มอายุสูงขึ้น และออกจากภาคการเกษตร
มากขึ้น ทำอย่างไรจะให้คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรดีขึ้น คนรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาในอาชีพ
ทางการเกษตรมากขึ้น การเป็นหนี้สิน สูญเสีย
ที่ทำกิน ขายไปแล้วขาดทุน ขาดความเข้มแข็ง
ขาดการรวมกลุ่ม ไม่มีอำนาจต่อรอง ไม่มีองค์
ความรู้ใหม่ๆ ชีวิตจะไปไม่รอด จึงเป็นบทบาท
หน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการ
ดูแลเรื่องเหล่านี้

◆ **ด้านเทคนิค เทคโนโลยี การบริหาร
จัดการ** ปลัดกระทรวงฯ เห็นว่า ปัจจุบันนี้
เทคนิค เทคโนโลยี ในการจัดการเป็นเรื่องสำคัญ
เรื่องการบริหารจัดการข้อมูล เรื่องการปรับ
โครงสร้างทางการเกษตร การวางแผนการผลิต
หรือแม้แต่เรื่องการสนับสนุนเกษตรกรในด้านจัด
สวัสดิการ เทคโนโลยีสมัยใหม่ จำเป็นที่จะต้อง



เอามาใช้ เป็นบทบาทหน้าที่ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ต้องผลักดันเช่นกัน

ทั้ง ๔ ด้านที่กล่าวมา จะเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับทั้งในมิติของสังคม เศรษฐกิจ หรือความมั่นคง โดยอัตโนมัติ ก็เพราะเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรวมมากกว่า ๗ ล้านครัวเรือน หรือกว่า ๒๐ ล้านคนที่อยู่ในภาคเกษตร หรือผลิตสินค้าทางการเกษตรออกมาจำหน่าย ซึ่งมูลค่าแต่ละปีมากกว่า ๑.๔ ล้านล้านบาท

ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลงในภาค เกษตร

จากประสบการณ์ในชีวิตราชการที่ผ่านมา จนถึงวันที่คุณชวลิตได้ขึ้นดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงฯ ท่านนี้มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในกระทรวง รวมถึงการพัฒนาประเทศในหลายประเด็น ได้แก่

- ◆ **ประเด็นเรื่องที่ดินทำกิน** จะพบว่าอัตราการสูญเสียที่ดินทำกิน มีสถิติสูญเสียที่น่าตกใจ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้เกิดสภาวะแห้งแล้ง ความอุดมสมบูรณ์ของดินน้อยลง ส่งผลให้การลงทุนภาคเกษตรอยู่บนความไม่แน่นอนมีความเสี่ยง โอกาสที่เกษตรกรลงทุนไปแล้วไม่ประสบผลสำเร็จมีมาก พืชผลเกษตรไม่ได้ผลตามแผน ขาดทุน รวมถึงปัจจัยเรื่องราคา



ของสินค้าเกษตร ผลผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้ ล้วนแล้วแต่ทำให้ปัญหาการสูญเสียที่ดินทำกินมาเร็วกว่าที่ควร วิธีแก้ปัญหา ถ้าทำไม่สำเร็จ ความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เกษตรกรไม่ใช่เจ้าของที่ดิน แล้วใครจะมาปกป้องประเทศที่ที่ดินเป็นของคนมีเงิน เป็นของต่างชาติ เป็นของคนอื่น ปัจจุบัน ราคาที่ดินสูงมากจนคนจนเข้าไม่ถึง

- ◆ **ประเด็นเรื่องหนี้สิน** เป็นประเด็นแรกที่เกิดจากการลงทุนแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ขาดทุน ทำให้เกิดหนี้สิน ถ้ามีหนี้มากก็ทำให้เสียที่ดินทำกินไป เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องแก้ไขทุกวันนี้ กองทุนต่างๆ ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลอยู่ประมาณ ๙ กองทุน มีเงินหมุนเวียนหมื่นกว่าล้านบาท พบว่าเป็นหนี้เอ็นพีแอลประมาณสี่พันกว่าล้าน โดยรัฐมนตรีได้ให้นโยบายว่าจะทำอะไรให้เกษตรกรอยู่ได้ มีความหวังอาจจะปรับลดดอกเบี้ย ปรับลดเงินต้น หรือพักชำระหนี้ ขยายเวลา หรือลดหนี้ เป็นหลาย มาตรการที่จะต้องหาทางช่วยเกษตรกร เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องดำเนินการ

- ◆ **ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการ** ทุกวันนี้ปัญหาการผลิตแล้วไม่ได้ผล ราคาไปไม่ได้ ราคาต่ำ ขายแล้วขาดทุน คุณภาพไม่ได้ ตลาดไม่มี โครงสร้างตรงนี้ ต้องแก้ด้วยการบริหารจัดการ วางแผนการผลิตที่เหมาะสม เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล คือเรื่องโซนนิง เป็นเรื่องสำคัญที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องผลักดัน

- ◆ **ประเด็นเรื่องเทคโนโลยี** ถือเป็นเรื่องจำเป็นมาก ภาคเกษตรจะทำแบบเดิมๆ ไม่ได้แล้ว จะขายเป็นวัตถุดิบขั้นต้นแบบเดิม เช่น ผลิตข้าวออกมา ขายได้ต้นละหมื่น ไปไม่รอด ต้องทำอย่างไรจะพัฒนาคุณภาพ มีตลาดเฉพาะ เช่น รู้ว่าถ้าเป็นข้าว แล้วผลิตมาสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่คำนึงสุขภาพ เป็นข้าวปลอดสารเคมี เป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ แทนที่จะขายเป็นข้าวเปลือก ก็แปรรูปเป็นข้าวสาร มีส่วนที่จะเป็นจมูกข้าว น้ำมันรำข้าว มีส่วนที่จะพัฒนาเป็น



ภาพลักษณ์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์นั้น จะต้อง
เป็นภาพของผู้ให้บริการ
เป็นเพื่อน เป็นมิตรแท้
ของเกษตรกร แบบเป็นเพื่อน
คู่คิด มิตรคู่เรือน มีอะไรก็มา
ปรึกษาได้ รู้ว่าคนกระทรวง
เกษตรอยู่ตรงไหน การทำงาน
ต้องมีประสิทธิภาพ เดี่ยวนี้
มองคนในภาคเกษตรไม่ใช่
มองเห็นแต่เรื่องโลว์คอสต์
ต้องมองเห็นในลักษณะ
การทำเกษตร ด้วยเทคโนโลยี
การยกระดับที่เข้าถึงง่าย
ได้ผลรวดเร็ว เพื่อยกระดับ
รายได้ ลดต้นทุนให้
เกษตรกร”

เครื่องสำอาง สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วเอามาต่อยอด
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเสริมได้
เป็นแนวทางจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในการ
ทำงานด้านการเกษตรของประเทศ

“ปีที่ผ่านมามีกระทรวงเกษตรเข้าไปรณรงค์
อย่างเป็นทางการทั้งในเรื่องการส่งเสริม
การผลิต การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป้าหมายทั่วประเทศ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และใช้เอง ๒๕๐,๐๐๐ ตัน
ปรากฏว่า โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ เข้าเป้า
ในประเด็นอื่น รัฐบาลมีนโยบายต้องการให้



เกษตรกรมีความรู้ มุ่งเน้นให้ส่วนราชการเข้าไป
เติมเต็ม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยเฉพาะ
ใช้กลไกในพื้นที่ คือ ศูนย์เรียนรู้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนให้กรมส่งเสริม
การเกษตร จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทั่วประเทศ
๔๘๒ แห่ง มีลักษณะเหมาะสมในการทำเกษตร
แต่ละพื้นที่ มีทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง
ซึ่งศูนย์เรียนรู้เหล่านี้คัดเลือกจากชาวบ้านใน
พื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เข้าไปเติมเต็มปัจจัยต่างๆ ถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกร ตามเป้าหมาย ๑ ล้านราย
ประสบผลสำเร็จไปแล้ว ๘๐% มีเกษตรกรเข้า
มาเรียนรู้”

ทิศทางนโยบายรองรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การกำหนดทิศทาง หรือการวางกรอบ
นโยบาย เพื่อรองรับการรวมตัวของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึง ทั้งในด้านการ
พัฒนาบุคลากรภายในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวมไปถึงการปฏิบัติการในส่วนที่
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบ สำหรับ
คนไทยทั่วประเทศ คุณชวลิตเปิดเผยว่า ต้อง
ผลักดันยุทธศาสตร์สำคัญด้านการเกษตรเพื่อ
รองรับการพัฒนาใน ๔ ด้านหลักคือ

✦ การส่งเสริมการรวมตัวด้านการค้า

และการลงทุนภาคเกษตรในประชาคมอาเซียน
เพราะเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว
จะมองประเทศไทยแบบแยกส่วนไม่ได้แล้ว
หลายอย่างต้องพึ่งพาประเทศอื่น เรื่องของการ
กำหนดกฎระเบียบ และกฎหมายด้านการเกษตร
ให้มีความทันสมัย เอื้อต่อการค้าและการลงทุน
เรื่องของการพัฒนาด้านสินค้าเกษตรชายแดน
ต้องให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การค้าและการลงทุนภาคเกษตร

✦ การพัฒนาขีดความสามารถ
แข่งขันของสินค้าเกษตรและอาหารในอาเซียน
เป็นเรื่องทำอย่างไรให้ตลาดอาเซียนเชื่อมั่นใน
สินค้าเกษตรและอาหารของไทย ต้องยกระดับ
ภาพลักษณ์ของสินค้าเกษตรและอาหารไทย มี
คุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม
เป็นที่ต้องการของตลาดอาเซียน และการเป็น
ศูนย์กลางพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ของอาเซียน หรือ
การส่งออกอาหารของไทยมีคุณภาพดี เพียงพอ
มีประสิทธิภาพเข้าถึงได้ทั้งในภาวะปกติ และ
ภาวะฉุกเฉิน

✦ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้แข่งขันใน
อาเซียนได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรไทย
สามารถปรับตัวเท่าทันสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง และสถาบันเกษตรกรเข้มแข็ง
สามารถให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง
เพิ่มประสิทธิภาพการค้าการชายมากขึ้น

✦ การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเกษตรในประชาคมอาเซียนและเพิ่ม
บทบาทในประชาคมโลก เพื่อการเป็นศูนย์กลาง
ทางวิชาการด้านการเกษตรของอาเซียน และ
มีอำนาจต่อรองด้านการค้าสินค้าเกษตรใน
ประชาคมโลกมากขึ้น



อนาคตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ในด้านต่างๆ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ คุณชาวลิต กล่าวไว้ ต้องให้สอดคล้องกับโรดแมพที่รัฐมนตรีได้วางไว้ ขณะนี้โรดแมพที่วางไว้ มีหลายประการ ประกอบด้วย

- ◆ **การลดต้นทุนการผลิต** ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคมี การจัดทำแปลงเรียนรู้ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

- ◆ **เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต** โดยเฉพาะสินค้าสำคัญๆ ของประเทศ ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง เช่น ข้าว ต้องส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่มีอนาคตดีกว่า หรือปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรทางเลือก หรือเป็นเกษตรแบบผสมผสาน ด้านปศุสัตว์ โค กระบือ ไก่พันธุ์พื้นเมือง หรือด้านประมง เช่น กุ้ง หอยแครง

ปลาน้ำจืด เป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดำเนินการให้เป็นรูปธรรม ลำดับแรก

- ◆ **เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร** โดยพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เช่น เพิ่มเกษตรอุตสาหกรรมให้มากขึ้น

- ◆ **จัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตของเกษตรกร** โดยโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตรแบบเบ็ดเสร็จ อำเภอละ ๑ แห่ง รวม ๘๕๒ ศูนย์ จัดการเรียนรู้ในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพ ให้มีศักยภาพในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนรื่อง ให้เข้ามาเรียนรู้ด้านการเกษตรให้เป็นองค์ความรู้ นำไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม

“การดำเนินการในประเด็นเหล่านี้ ต้องอาศัยการบริหารจัดการแบบบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ต้องใช้กลไกในส่วนภูมิภาคทั้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน คงต้องร่วมกัน นอกเหนือจากนี้ การบริหารทรัพยากร เรื่องน้ำ ดิน จะเป็นการผลักดันของรัฐบาล ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ โดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลัก และการแก้ไขปัญหาหนี้สินก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องหาทางปรับลดพัก เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งขึ้น”



ชวลิต

ชูจาร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



พระโคกกินหญ้า!เป็นน้ำ-อาหารดี

อ่านต่อหน้า 4



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง



พระยาแรกนา - นายสวัสดิ์ สุขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หีบทอง เทพีคู่หีบเงิน กำลังหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พระโคกกินหญ้า!ปีนี้น้ำ-อาหารดี



ประชาชนจำนวนมาก ต่างวิ่งเข้ามาเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หลังจากที่พระยาแรกนาได้หว่าน และพระโคไถกลบแล้ว ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ASTVผู้จัดการรายวัน - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้ พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่าน้ำท่าบริบูรณ์พอควร ัญญาหาร ผลาหาร ภิกษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสด็จทวยผ้าถุงของพระยาแรกนา น้ำจะมากสักหน่อย น้ำในที่ลุ่มจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ส่วนนาในที่ดอนจะอุดมสมบูรณ์ดี

เมื่อเวลา 08.30 น. วานนี้ (13 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง

โดยบรรยากาศมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในช่วงเช้า แม้จะมีฝนตกลงมาโปรยปรายแต่ยังคงมีเกษตรกรและประชาชนรอเข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอย่างหนาแน่น เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล และรอรับเมล็ดพันธุ์ที่พระยาแรกนาขวัญจะมีการหว่านไถในช่วงพระราชพิธี

ในปีนี้ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา โดยเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ น.ส.ชัชฉิมพร สุทธิฤทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมการข้าว และน.ส.จารุรัตน์ พุ่มประเสริฐ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.อมรรัตน์ แสงวงโสภาก นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และว่าที่ร้อยตรีหญิง ณฐมน อยู่เสถ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ กรมชลประทาน

สำหรับพระโค กรมปลัดตัวได้คัดเลือกพระโค เป็นพระโคพันธุ์ไทย พันธุ์ขาวลำพูน เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จำนวน 2 คู่ คือ พระโคแรกนา 1 คู่ ได้แก่ พระโคฟ้า และพระโคเลิศ พระโคสำรอง 1 คู่ ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูน

ส่วนเมล็ดพันธุ์ ใช้พันธุ์ข้าวทรงปลุกในฤดูนาปี 2558 โครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา มาใช้ในงานพระราชพิธี ประจำปี 2558 โดยมีพันธุ์ข้าวทั้งหมด 11 พันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 8 พันธุ์ (ปทุมธานี 1, สังข์หยดพัทลุง, ขาวดอกมะลิ 105, กข 49, กข 41, กข 31, กข 47, กข 6) ข้าวไร่ 3 พันธุ์ (ดอกพะยอม, ชิวแม่จัน และข้าวลิ้มผิว) เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่นำเข้ามาในพระราชพิธีมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,695 กิโลกรัม จัดเป็น "พันธุ์ข้าวทรงปลุกพระราชทาน" บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้บรรดาพลานีกร ประชาชนผู้สนใจ และชาวนาหัวประเทศรับไปเป็นของขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพตามประเพณีนิยม

สำหรับผลการเสียหาย พระโคเลือกกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าบริบูรณ์พอควร ธิปไตยอาหาร ผลาหาร ภัทษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี ส่วนการเสียหายผ้านุ่งของพระยาแรกนา ได้ผ้า 4 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากเล็กน้อย นาในที่ลุ่มจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่ ส่วนนาในที่ดอนจะอุดมสมบูรณ์ดี

ทั้งนี้ ในเดือนพ.ค. ถือว่าเป็นเดือนที่เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน และเป็นระยะเริ่มต้นของฤดูการทำนา ในแต่ละปี ทางสำนักพระราชวังจะมีการประกาศกำหนด "พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" ตามที่โหรหลวงได้คำนวณไว้ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่พืชผล และเป็นการบำรุงขวัญเกษตรกรที่จะมีการเพาะปลูกในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึง

พระราชพิธีนี้ เป็นงานพระราชพิธีสองอย่างรวมกัน คือ "พระราชพิธีพืชมงคล" เป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ "พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยในปีพระราชพิธีพืชมงคลมีในวันที่ 12 พ.ค. และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีขึ้นในวันที่ 13 พ.ค.

การเสียหายในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะเกิดขึ้นหลังจากที่พระยาแรกนาหว่านพันธุ์ข้าวและไถกลับครบสามรอบแล้ว จากนั้นจะนำอาหารที่ใช้เสียหายทั้ง 7 อย่างใส่ในกระหังแล้ววางบนถาด เพื่อให้พระโคเลือกกิน สำหรับอาหารที่นำมาใช้เสียหายมี 7 อย่าง คือ ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา หน้า น้ำ และเหล้า จากนั้นจึงมีคำทำนายจากโหรหลวง ■

รัฐบาลไฟเขียวให้กองทุนฟื้นฟูฯ จัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 58

นายกรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 85 ล้านบาท ให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมเชิญชวนเกษตรกรไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน 28 มิถุนายน 58 นี้



นายอานวย ปะติเส รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 85 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรดำเนินการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรนั้น ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 นี้ ในขณะที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (พทท.) อยู่ระหว่างการรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 เพื่อให้ได้ผู้แทนเกษตรกรร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในแต่ละภูมิภาค



จำนวน 20 คน แบ่งเป็น ภูมิภาคที่ 1 ท้องที่จังหวัดในภาคเหนือ จำนวน 5 คน ภูมิภาคที่ 2 ท้องที่จังหวัดในภาคกลาง จำนวน 4 คน ภูมิภาคที่ 3 ท้องที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 คน และภูมิภาคที่ 4 ท้องที่จังหวัดในภาคใต้ จำนวน 4 คน โดยมีเกษตรกรสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 6 ล้านคน

คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและการฟื้นฟูฯ 2. พิจารณาเสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ 3. กำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุน 4. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ 5. ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนองค์กรเกษตรกร 6. ออกระเบียบเกี่ยวกับการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูฯ การติดตามและประเมินผล 7. ออกระเบียบเกี่ยวกับการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟื้นฟูฯ และ



การใช้คืนเงินให้แก่กองทุน 8. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุน 9. กำกับ ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงาน 10. ให้ความเห็นชอบในการกำหนดภาวะผูกพันของกองทุน 11. กำหนดมาตรการ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรเกษตรกร 12. แต่งตั้ง ถอดถอนคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

"ขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมาชิกทุกท่านออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558 ในครั้งนี้ เพื่อจะได้มีผู้แทนของเกษตรกรเป็นปากเป็นเสียง ร่วมเสนอความคิดเห็น แนวทางแก้ไขปัญหายของเกษตรกรทั้งด้านหนี้สิน การพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในด้านต่างๆ ด้วย" นายอานวยกล่าว

กรม.อนุมัติงบ190ล.ให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. ร.อ.ยงยุทธ น้อยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า ครม. เห็นชอบหลักการแผนงานโครงการตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร 7 กลุ่ม 6 โครงการ ของจังหวัด นครราชสีมาขอใช้งบกลางปี พ.ศ. 2558 จำนวน 190 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ไปดำเนินการ อีกทั้งยังอนุมัติให้กรมชลประทาน มีพื้นที่กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการผลิตจำนวน 43 แห่ง ของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งสำริด ในเขตพื้นที่นำร่องระยะต้น และอนุมัติให้โครงการเพิ่มมูลค่ายางพารา

พ.ศ. 2558 ถ้าหากไม่สามารถขอเงินจากโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท หรือสินเชื่อจาก ร.ก.ส. นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้มีความรอบคอบเพราะว่าเป็นการใช้จ่ายจากงบกลางและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับดูแลอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนความเข้มแข็งของสหกรณ์และส่งเสริมตลาดสหกรณ์ ร้านค้าสหกรณ์ และร้านค้าชุมชน.

ช่วยเกษตรกรสู้ปัญหาภัยแล้ง หวังผลพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

1| นายบิตพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินโครงการสร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนสามารถกำหนดกิจกรรมจากความต้องการ และสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ทางการเกษตร นำไปสู่การพัฒนาการเกษตรของชุมชนอย่างยั่งยืน จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้งซ้ำซาก ใน 58 จังหวัด จำนวน 3,051 ตำบล ตำบลละไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทยร่วมดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ได้รับการอนุมัติโครงการครบตามเป้าหมายแล้ว ทั้ง 6,598 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 3,004,513 ล้านบาท และสำนักงบประมาณอนุมัติงบประมาณแล้ว

ด้าน นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการที่ได้รับความคิดเห็นชอบทั้งหมดแยกเป็นประเภทกิจกรรมใน 4 ลักษณะกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของชุมชน จำนวน 3,331 โครงการ คิดเป็น 50.48% 2. กิจกรรมด้านการผลิตทางการเกษตรและการแปรรูปผลผลิตเกษตรเพื่อ

สร้างรายได้ในฤดูแล้งจำนวน 636 โครงการ คิดเป็น 9.64% 3. กิจกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 2,370 โครงการ คิดเป็น 35.92% อาทิ และ 4. กิจกรรมการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงผลผลิตเกษตร จำนวน 261 โครงการ คิดเป็น 3.96%

“โดยกิจกรรมทั้ง 4 ลักษณะนี้ จะต้องมีการใช้แรงงานภาคการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ยกเว้นกรณีที่ทำเป็นและมีเหตุผลที่สมควรต้องไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 30 และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการระดับอำเภอ ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรโอนเงินจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการแล้ว คาดว่าจะมีครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ 2,660,201 ครัวเรือน จะมีเกษตรกรที่ใช้แรงงาน 360,659 ราย คาดว่าโครงการทั้งหมดนี้จะทำให้เกษตรกรในชุมชนมีรายได้จากการจ้างแรงงาน ซึ่งเงินจะผ่านลงสู่องค์กรเกษตรกรและเกษตรกร โดยการบริหารบัญชีเงินฝาก เพื่อให้ถูกงาน ถูกคน โปร่งใส และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรของชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้งในระยะยาว” นายโอฬาร กล่าว

● เกษตรครบวงจร

|4 นายบุญเจือ สมทิพย์ เกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดตรัง เปิดเผยเมื่อวันก่อนว่า
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ
โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร มุ่งเน้น
การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการของหน่วย
งานในสังกัด โดยคำนึงถึงศักยภาพและ
ความต้องการของชุมชน สำหรับปีนีทาง
จังหวัดได้ทำการคัดเลือกพื้นที่โครงการอ่าง
เก็บน้ำคลองท่าजू อันเนื่องมาจากพระ
ราชดำริ เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการตั้ง
กล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานโครงการพัฒนาการ
เกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ.

สร้างเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อน วาระสหกรณ์

12 มุกดาหาร : นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 เพื่อกำหนดโครงการ กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นอนุกรรมการ เข้าร่วมประชุม ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

นางประทีน สีสา สหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สำนักสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร กำหนดโครงการในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ประจำปี 2558 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์ (ประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่ม) โดยจัดอบรมประธานกลุ่มและเลขานุการกลุ่มสหกรณ์ จำนวน 202 กลุ่ม กลุ่มละ 2 คน และโครงการฝึกอบรม ผู้นำชุมชนภาคประชาชน โดยจัดอบรมให้คณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มอื่นๆ ในหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 7 อำเภอ: อำเภอละ 2 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20 คน โดยทั้ง 2 โครงการ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว เมื่อเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา

นางประทีน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนับสนุนที่จัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น อีกจำนวน 2 โครงการ คือ โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการสหกรณ์สู่ชุมชนหลักสูตร "ครูผู้สอนวิชาการสหกรณ์ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" โดยได้ฝึกอบรมครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดจำนวน 10 คน ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านการสหกรณ์ โดยได้ฝึกอบรมผู้แทนของสหกรณ์อำเภอละ 5 คน รวม 7 อำเภอ จำนวน 35 คน ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมาเช่นกัน

ปาล์มอุ่นบังคับ'ลานเท'ซื้อ4บาท

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานผลการประชุมร่วมระหว่าง "เกษตรกรชาวสวนปาล์ม" กับ "ลานเท" เพื่อหาข้อยุติในการรับซื้อผลปาล์ม หลังจากที่มิชชันนารีปาล์มบางกลุ่มเข้าร้องเรียนต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่า ชาวสวนปาล์มไม่สามารถขายผลปาล์มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17% ในราคา กก.ละ 4 บาท ตามที่ตกลงกันได้ โดยก่อนหน้านี้ ตัวแทนชาวสวนปาล์ม-สมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบ-สมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ได้ตกลงร่วมกันที่จะช่วยพยุงราคาผลปาล์มที่ตกต่ำมากกว่า 3 บาท/กก. ด้วยการประกาศจะรับซื้อผลปาล์ม (17% น้ำมัน) ที่ราคา 4 บาท/กก. ขณะที่โรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบจะขายน้ำมันปาล์มดิบให้กับโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ที่ราคา 25 บาท/กก. และโรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จะขายปลีคน้ำมันปาล์มบรรจุขวดไม่เกินขวดละ 42 บาท

ปัญหาที่ตัวแทนชาวสวนปาล์มตั้งคำถามในที่ประชุมก็คือ ราคาผลปาล์มที่ กก.ละ 4 บาทนั้นเป็นราคา ณ ลานเทหรือราคา ณ หน้าโรงสกัด เนื่องจากชาวสวนปาล์มจำหน่ายผลปาล์มได้ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท ตามที่ตกลงกันได้ ในขณะที่ลานเทอ้างว่า รับซื้อผลปาล์มในราคาตลาดหลังตามเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม "ที่ตามองเห็น" สุดท้ายที่ประชุมมีแนวโน้มที่จะประกาศให้ราคาผลปาล์ม 4 บาท/กก.

ณ หน้าลานเท

"เรื่องของเรื่องก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม 17% ราคา 4 บาท เป็นข้อเสนอมาจากสภาเกษตรกรสาขาปาล์ม โดยอ้างอิงมาจากต้นทุน 3.38 บาท/กก. บวกด้วยกำไร 30% ตามตัวเลขของ สศก. หรือประมาณ 4.30 บาท แต่ถ้าจะซื้อผลปาล์มในราคานี้ โรงกลั่นจำเป็นต้องขึ้นราคาน้ำมันปาล์มขวด จึงมาตกลงกันที่ 17% 4 บาท ทว่าในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือ เป็นการซื้อขายกันระหว่างชาวสวนกับลานเท (มากกว่า 80% ชาวสวนขายผลปาล์มผ่านลานเท) ตรงนี้ต่างคนต่างโทษกันว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ถึง ซึ่งเป็นธรรมดาว่าชาวสวนปาล์มอยากได้ราคาสูงสุด และลานเทก็อยากทำกำไรจากการรวบรวมปาล์มส่งโรงงานสกัด"

แหล่งข่าวในโรงสกัดน้ำมันปาล์มให้ความเห็นว่า หากกำหนดราคาผลปาล์ม ณ ลานเท ไม่ต่ำกว่า กก.ละ 4 บาท โรงสกัดน้ำมันปาล์มก็ต้องรับซื้อผลปาล์มจากลานเทในราคาเกิน 4 บาท เพราะลานเทมีค่าใช้จ่าย บวกกำไร ตรงนี้ยังต้องหารือกับกระทรวงพาณิชย์อีกที เพราะสุดท้ายแล้วต้นทุนเปลี่ยนไปจากที่ตกลงกันได้

"ความจริงราคาผลปาล์มสูงกว่า กก.ละ 4 บาท โรงสกัดยอมรับได้ แต่เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มก็ต้องสูงตามไปด้วย เพราะเราก็ถูกคุมราคาน้ำมันดิบ ไม่เกิน กก.ละ 25 บาท"

‘บิกตู’ ยันรบ.ช่วยชาวนาเต็มที่

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่อิมแพค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาการเกษตรไทย” ในการสัมมนา “เตรียมความพร้อมเกษตรกรไทย เริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิต” เนื่องในวันเกษตรกรว่า อยากให้เกษตรกรได้ฟังในสิ่งที่ตัวเองพูด วันนี้มาพูดใน 3 สถานะ 1.ในฐานะนายกาฯ ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ดังนั้นไม่ต้องการคะแนนเสียงใดๆทั้งสิ้น 2.ในฐานะที่เคยเป็น ผบ.ทบ. เคยอยู่ในพื้นที่ที่ทำการเกษตรมาเกือบ 30 ปี 3.ในฐานะที่ครอบครัว ตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นเกษตรกร มีโอกาสมาพูดกับเกษตรกรวันนี้เป็นเรื่องง่ายนิด

“เมื่อเช้าได้ไปร่วมงานพระราชพิธี แรกนาขวัญ เห็นทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอว่าพระโคจะกินอะไร พระโคกินหญ้าทำให้อุดมสมบูรณ์ น้ำก็ดี แต่อาจจะมากไปนิดหน่อย พระโคก็ว่าไป แต่คนต้องฉลาดกว่าพระโค ต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ รัฐบาลวันนี้ตั้งใจอย่างเต็มที่ ผมเคยอยู่สนามชายแดน

ไปเยี่ยมชาวบ้าน ยามฤดูทำนาก็เอาทหารไปช่วยเกี่ยวข้าว ทำให้ชาวบ้านมีความสุข แต่พอถึงหน้าแล้งผมไม่รู้ว่าจะชาวนาจะหาเงินที่ไหน ผมคิดอยู่เสมอตั้งแต่เป็นร้อยโทร้อยเอก ถ้าให้ผมเป็นชาวนา วันหนึ่ง 10 บาท ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาจากไหน แล้วชาวนาจะหาเงินจากไหนมาใช้ ผมคิดอย่างนั้น วันนี้เมื่อผมมีโอกาสก็อยากถ่ายทอดความคิดว่าเราจะต้องร่วมมือและทำอะไรกันต่อไป” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า วันนี้ไม่อยากให้ชาวนามีความรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในอาชีพของตัวเอง เกษตรกรต้องนึกถึงห่วงโซ่การผลิตและการขายให้เกิดความต่อเนื่อง ต้องสร้างวงจรขึ้นมา ขณะนี้มีระบบสหกรณ์อยู่แล้ว 7 ประเภท ได้สั่งการให้ไปดูว่ามีคุณภาพแค่ไหน หลายสหกรณ์ดีมาก แต่หลายสหกรณ์ล้มเหลว ดังนั้นต้องจริงจังกับเรื่องเหล่านี้ หากไม่สร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเอง จะสร้างห่วงโซ่เกษตรเองไม่ได้ เกษตรกรต้องเป็นผู้ผลิตและผู้รู้ทางการค้า สามารถกำหนดราคาเองได้ ต้องสร้างตรังนี้ไว้เพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง



ชมงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาการเกษตรไทย” เนื่องในวันเกษตรกร ก่อนเดินชมภายในงาน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม

สพช.พาดพิงใหญ่ภาคเกษตร

ชงตั้งกองทุนบ้านาญ / ยุทธศาสตร์สีเขียว 20 ปี มั่งคั่ง

สพช.เล็งฝ่าตัดใหญ่ภาคการเกษตรไทยสู่การปฏิรูปเกษตรแนวใหม่ เลิกเป็นทาสประชานิยมนักการเมือง เสนอตั้งกองทุนบ้านาญเกษตรกร จูงใจคนรุ่นใหม่สืบต่ออาชีพ จวกรัฐบาลในอดีตส่งเสริมปลูกยางทั่ว ประเทศ ทำราคาตกต่ำยาว ระบุต้องไขว่คว้า ด้าน “อลงกรณ์” ชูยุทธศาสตร์ “ประเทศสีเขียว” พัฒนาสินค้าเกษตรสู่ตลาดบน เพิ่มส่วนแบ่งตลาดสินค้า ไทยในเวทีโลก มั่นใจ 20 ปีเกษตรกรรมั่งคั่ง

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ รอง ประธานกรรมการปฏิรูปภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และบริการ คนที่ 2 และประธานอนุ กรรมการปฏิรูปภาคเกษตรฯสภา ปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) เปิดเผยกับ “ฐาน เศรษฐกิจ” ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการปฏิรูป ภาคเกษตรฯ ได้รายงานชี้แจงต่อที่ ประชุมสภาถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนปฏิรูปภาคการเกษตรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปการใช้ปุ๋ยสั่งตัด การปฏิรูปสหกรณ์เพื่อการเกษตร เป็นต้น รวมถึงการพิจารณาผลผลิตของเกษตรกรส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพืชตามฤดูกาลที่ให้ ผลผลิตออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน สินค้าเกษตรส่วนใหญ่พึ่งพิงตลาดส่งออก

นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่สามารถ ควบคุมราคาได้

นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตของ เกษตรกรยังสูงทั้งจากการขาดข้อมูล หรือการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่เหมาะสมกับ พื้นที่ การถูกผูกขาดจากบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งครอบงำตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ กลาง น้ำ และปลายน้ำ ตลอดจนปัญหาเชิง โครงสร้างของเกษตรกรซึ่งมีความ อ่อนแอเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงราคา และประชานิยม มีผลเกษตรกรไม่มีความ จำเป็นที่จะต้องรวมตัวกัน เพราะสามารถ พึ่งพิงนักการเมืองท้องถิ่นและให้รัฐบาล เข้ามาแทรกแซงราคา ดังนั้นจากนี้ไปจะ ต้องมีการปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อยก ระดับชีวิตเกษตรกรเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

> เปรียบเทียบข้อมูลพืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 ชนิดปี 2557

ผลผลิต	พื้นที่ (ล้านไร่)	จำนวนเกษตรกร (ล้านครัวเรือน)	ผลผลิต (ล้านบาท)	ใช้ในประเทศ (ล้านบาท)	ส่งออก (ล้านบาท)	มูลค่าการส่งออก ปี 2557 (ล้านบาท)	สัดส่วนปริมาณส่งออก (%)
ข้าว	77,544	3.6-4.0	บาปี (ข้าวเปลือก) 36.65	ข้าวสาร 13.32	ข้าวสาร 10.96	174,854.7	45.14
ยางพารา	20	1.5-1.6	4.43	0.665	3.765	193,754.8	84.98
มันสำปะหลัง	8.5	0.480	(หัวมัน) 31.240 (มันแปรรูป) 10.3	3.5 (39% เป็น แป้งมัน)	6.8 (61% เป็น แป้งมัน)	114,644.9	66
ปาล์ม น้ำมัน	4.15-4.4	1.28	2.039-2.10	1.784 (46.46% ผลิต แป้งงา)	0.316	282.23	15.04

ที่มา : คณะอนุกรรมการปฏิรูปภาคเกษตร

ด้านนายเดชฤทธิ์ บัญจมูล สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า จะต้องมีการจัดทำข้อมูลสามะโนเกษตรกร โดยระบุข้อมูลที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ พืช สัตว์ การประมง เพื่อนำไปวิเคราะห์วิจัยเรื่องแหล่งน้ำ และเรื่องพัฒนาระบบการเกษตรของไทยในอนาคต นอกจากนี้เสนอให้มีกองทุนบ้านเกษตรกร

โดยมีรูปแบบโครงสร้างคล้ายกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.) และกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อเป็นการจูงใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาสืบทอดและอยู่ในภาคเกษตรมากขึ้น

รศ.ดร.สิริพงศ์ ธรรมชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาด้านการ

เกษตรที่ผ่านมามีความไม่ได้รับความจริงจัง และจริงจังในการแก้ไขปัญหา ยกตัวอย่างยางพารา ได้ส่งเสริมปลูกกันทั่วประเทศ ขาดการบริหารจัดการที่ดีของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ราคาตกต่ำจนถึงทุกวันนี้ เป็นนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลในอดีต ดังนั้นแนวทางแก้ไขปัญหาคควรแยกส่งเสริมว่าภาคใดเหมาะกับพืชชนิดใดมากกว่าเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี

สอดคล้องกับนายจำลอง โพธิ์สุข สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า คนไทยมีอาชีพเกษตรกรรวม 5-6 ล้านครัวเรือน คิดเป็นประชากรกว่า 3 ล้านคน พื้นที่เพาะปลูกกว่า 150 ล้านไร่ แต่ให้ผลผลิตและรายได้ต่ำ อาทิ ข้าว ผลผลิตของไทยถือว่าต่ำมาก เฉลี่ย 400 กิโลกรัมต่อไร่ ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน

ผลผลิตเฉลี่ยที่ 800 กิโลกรัมต่อไร่ ดังนั้นควรมีการกำหนดยุทธศาสตร์ภาคการเกษตรเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ว่ารัฐบาลใดควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรโดยสามารถพึ่งพาตนเองได้

ด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านพลังงาน กล่าวว่า ไทยมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางการค้าของอาเซียน หากสภาปฏิรูปแห่งชาติมีการวางเป้าหมายให้เป็นประเทศสีเขียว (Green Nation) ในอนาคต จะต้องวางแนวคิดใหม่จากการขายผลผลิตด้านการเกษตร เช่น การขายข้าวเป็นกิโลกรัม การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการแปรรูปสินค้า เป็นต้น ภาคการเกษตรของไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกด้านอาหารไปยังตลาดโลกน้อยมาก เพราะปัจจุบันยังมีส่วนแบ่งตลาดเพียง 1.9% ของตลาดโลกเท่านั้น แสดงว่าประเทศไทยยังสามารถขยายด้านการส่งออกได้อีกมาก

ทั้งนี้เกษตรกรยังขาดความเชื่อมโยงทางด้านต่างๆ ในการสร้างโมเดลเพื่อให้เกษตรกรของไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไปอีก 20 ปีข้างหน้า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตด้านอาหารและด้านพลังงาน จะต้องมีการกำหนดนโยบายในการผลิตเพื่อเป็นอาหาร การผลิตเพื่ออุตสาหกรรมและการผลิตพลังงาน เช่น การผลิตข้าวเพื่อเป็นอาหาร และสามารถแปรรูปข้าวเพื่อเป็นยา หรือเครื่องสำอาง หรือการแปรรูปพืชเป็นพลังงานทดแทน จะต้องมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น

สกย. ยันสนับสนุน

รับรองไม้ยางพารา

14 เมื่อเร็วๆ นี้ สกย. ร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อเปิดตลาดการแปรรูปเศษไม้ยางอย่างถูกต้องในทุกกระบวนการหวังสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่โค่นยางทิ้ง รวมทั้ง สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในการส่งออกวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานชีวมวลให้กับตลาดต่างประเทศ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการ สกย. ในฐานะโฆษก สกย. เผยว่า สกย. ได้มีโอกาสร่วมหารือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจากกระทรวงพาณิชย์ และ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทรฯ กรุงเทพฯ) เพื่อหารือในการรับรองเรื่องของการนำเศษไม้ยางพารา ซึ่งเสียจากไม้ยางพาราเข้าสู่กระบวนการอัดก้อน ทำเป็นถ่าน เพื่อนำส่งขายไปประเทศญี่ปุ่นในการนำไปสู่การสร้างพลังงานชีวมวล ซึ่งจากการหารือรัฐบาลญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานทางเลือกที่นอกเหนือจากพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งขณะนี้ทางญี่ปุ่นเองมีการนำเข้าไม้อัดจากประเทศแคนาดาเป็นหลัก และในประเทศไทยเอง มีภาคเอกชนหลายแห่งที่กำลังดำเนินธุรกิจโรงงานชีวมวล แต่ทั้งนี้ การส่งวัตถุดิบเป็นถ่านอย่างไม้ยางพาราไปขายที่ประเทศญี่ปุ่น ยังคงติดประเด็นปัญหาเรื่องการรับรองไม้ยางที่นำไปทำเป็นผงถ่าน เป็นไม้ยางที่ถูกตัด ไม่ได้เกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า เพราะฉะนั้นทาง สกย. ในฐานะองค์กรที่ให้การดูแลและส่งเสริมให้การส่งเสริมการค้าปลูกยางพาราภาคเกษตรกรโดยตรง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนการรับรองแหล่งที่มาของไม้ยางพารา ซึ่งเป็นไม้ที่มาจากปลูก ไม้ได้มาจากไม้ป่าธรรมชาติ

“ผมคิดว่า เป็นแนวทางหนึ่งหรือทางเลือกหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึงผู้ประกอบการภายในประเทศที่คิดจะทำเรื่องของธุรกิจไม้ยางพาราไม่ว่าจะเป็นกิ่งเศษไม้เล็กๆ รากไม้ยาง เถามกบดเพื่อที่จะไปทำเป็นถ่านอัดก้อนส่งไปขาย ทำให้เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได้ในการขายเศษไม้ยางที่ขายไม่ได้ราคา ซึ่งส่วนมากจะทำลายด้วยการเผาทิ้ง ทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภาคเอกชน ได้มีโอกาสทำธุรกิจขายพลังงานชีวมวลให้กับต่างประเทศ นับว่า เป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี”



วิชาการเกษตร...เปิดบ้านงานวิจัย

กรมวิชาการเกษตร...มีภารกิจดำเนินการ วิจัยและพัฒนาเกษตรกรรม ที่ข้องเกี่ยวกับพืชและองค์ประกอบต่างๆในภาคกสิกรรม รวมถึงเครื่องจักรกลการเกษตร โดย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...

...นอกจากนี้ยัง มีภารกิจในการขับเคลื่อนโครงการในแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อันเป็นต้นสังกัด เพื่อให้ผลงานต่างๆ เหล่านั้น บรรลุตามยุทธศาสตร์และแนวนโยบายของรัฐบาล...

อย่าง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรก็ได้ทำการวิจัยในการเตรียมรับมือ อย่างเช่น โครงการพัฒนาเกษตรกรผู้ Smart Farmer การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน พัฒนาการเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน การส่งเสริมใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานมนุษย์...ฯลฯ

และ ที่สำคัญปีนี้ (2558)...ท่ามกลางสถานการณ์ในภาวะของภัยแล้ง รัฐฯ จึงมีการส่งเสริมและมุ่งเน้นรณรงค์ "การใช้น้ำอย่างมีคุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน" เป็นการ สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกระทรวงเกษตรฯรับหน้าเสื่อในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการ...

กรมวิชาการเกษตร นอกจากจะร่วมในการจัดนิทรรศการแล้ว ยังนำเอาแนวนโยบายนี้มาทำการบ้าน ดำเนินการวิจัยเพื่อ หาแนวทางให้เกษตรกรได้ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่า (สิ้นเปลืองน้อยแต่ให้ได้ประโยชน์อย่างสูง)...

กับ...ผลงานที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายและผลงานที่กำลังอยู่ระหว่างปฏิบัติการ กรมวิชาการเกษตรจะนำมาเผยแพร่ให้สังคมได้รับรู้ เป็นการ "เปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร" ขึ้น ณ กรมวิชาการเกษตรและสวนเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา เขตจตุจักร กทม. ปีนี้จัดระหว่าง วันที่ 22 ถึง 24 พฤษภาคม...นี้

โดยแบ่งพื้นที่จัดกิจกรรมออกเป็น 4 โซนอย่างเช่น การอนุรักษ์พรรณไม้หายากและศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ เกษตรทฤษฎีใหม่ นิทรรศการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การแนะนำงานประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (The 12th Asia Pacific Orchid Conference : APOC 12) ไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้

กิจกรรมเปิดบ้านงานวิจัย...ได้นำเอาผลงานจากแต่ละส่วนของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ที่ราชอาณาจักรมาแสดง...พร้อมทั้ง สาธิตและอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนหรือเป็นอาชีพ...

...แถมยังมีการ แจกพันธุ์พืชที่มีคุณค่าและหายาก...กลับไปปลูกที่บ้านด้วย...!!

ดอกสะแบง

●สินค้าเกษตรปลอดภัย

สิงห์บุรี - นายชโลธร ภาโคตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด จัดงาน “รณรงค์ผู้บริโภคลินค้าอาหารปลอดภัย” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม ที่ตลาดเกษตรกรสิงห์บุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้แนวคิด รู้จัก เข้าใจ เครื่องหมาย Q และเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพ